

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บทนำ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า ไอวีแอล เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีการะหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ ไอวีแอล มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ ให้การพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากบริษัทฯ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจ

นิยาม

คำที่ใช้มีดังต่อไปนี้:

- CSR หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- CSI หมายถึง การลงทุนทางสังคมเช่น เวลา เงิน ที่มีเป้าประสงค์โดยตรงต่อการพัฒนาสังคม
- NGO หมายถึง องค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรผู้มีอำนาจได้แก่ องค์กรระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ซึ่งสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญกำหนด
- การช่วยเหลือในด้านการพัฒนาสังคม เป็นการสนับสนุนให้สังคมก้าวหน้าขึ้นผ่านทางกิจกรรม นโยบาย หรือ การให้ความช่วยเหลือต่างๆของบริษัท
- แผนงานทางด้านชุมชนซึ่ง ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือการสนับสนุนจากไอวีแอล
- แผนงานทางด้านสุขภาพรวมถึงการส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานหรือชุมชน
- การอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านธุรกิจและสังคม

นโยบาย

ไอวีแอลจะประกอบกิจการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และส่งเสริมการเป็นบริษัทที่มีรากฐานองค์กรทางด้านจริยธรรม โดยบริษัทฯจะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงานทั่วไป

ไอวีแอลจะดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และจะปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเคารพ บริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ อีกทั้งจะสร้างไว้ซึ่งการสานเสวนาที่เปิดเผยโปร่งใส โดยให้อำนาจแก่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อที่จะสนับสนุนและคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจ และในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

ในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ไอวีแอลมุ่งที่จะลดและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง โดยการหาวิธีการเพื่อที่จะลดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและกระบวนการในการดำเนินงาน

ไอวีแอลได้จัดตั้งคณะกรรมการกลางในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลการจัดทำและการสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ตรวจสอบติดตามผลและประเมินผลกระทบของนโยบายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ สำนักงานแต่ละแห่งหรือ โรงงานจะต้องมีหน้าที่ในการสร้างกิจกรรมต่างๆ สำหรับพนักงานและชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ กลุ่มผู้ทำงานในท้องถิ่นจะถูกแต่งตั้งเพื่อประสานงานกับพนักงาน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทุกกิจกรรมจะถูกติดตามผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลตอบรับ ข้อมูลของกิจกรรมและผลทางสถิติที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บและส่งกลับที่สำนักงานใหญ่เพื่อทำการประเมินผลงาน

สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะผู้ทำงานในท้องถิ่นให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มผู้ทำงานอื่นๆ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานร่วมในการทำงานของทุกกลุ่ม

ความรับผิดชอบต่อ

ความรับผิดชอบต่อเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน และพนักงานที่จะต้องรับผิดชอบต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้นำมาปฏิบัติใช้ ตลอดจนพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงสาระสำคัญของนโยบาย และรู้จักการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

การตรวจสอบและทบทวนนโยบาย

นโยบายจะถูกตรวจสอบและทบทวนทันทีที่มีการสั่งการ



สุจิตรา โลเฮีย

กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อิน โครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)